

บลจ.ทิสโก้ คว่าจังหวะส่ง “ไทย อิควิตี้ ไดนามิก ทริกเกอร์ 10%” ลุยหุ้นไทยพื้นฐานดี ตั้งเป้ารีเทิร์น 10% ไอพีโอ 20-25 มิ.ย.นี้

19 มิ.ย. 56 - บลจ.ทิสโก้ คว่าจังหวะหุ้นไทยปรับฐาน ส่ง “กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ไดนามิก ทริกเกอร์ 10% #1” ลุยหุ้นไทยพื้นฐานดี เน้นลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร ตั้งเป้าผลตอบแทน 10% ชูจุดเด่นจ่ายผลตอบแทน 2 ครั้ง เมื่อกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ทุก ๆ 5% เปิดไอพีโอ 20 - 25 มิ.ย. 56 ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท



นายสาริรัช ชฎสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (**Mr. Saharat Chudsuwan, Senior Vice President, Head of Marketing and Wealth Advisory Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co.,Ltd.**) เปิดเผยว่า เพื่อตอบโจทย์การลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสม บลจ.ทิสโก้ จึงเสนอขาย “กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ไดนามิก ทริกเกอร์ 10% #1” (TISCO Thai Equity Dynamic Trigger 10% Fund 1) กองทุนที่เก็งกำไรที่เน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายผลตอบแทนไว้ที่ **10%** ทั้งนี้กองทุนไม่มีกำหนดอายุโครงการ โดยจะเลิกกองทุนเมื่อสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง **10%** หรือมีมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) มากกว่าหรือเท่ากับ **11.10** บาท จุดเด่นของกองทุนอยู่ที่การจ่ายผลตอบแทนการลงทุนที่แบ่งออกเป็น **2** ครั้ง คือ เมื่อกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ทุก ๆ **5%** ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ชอบลงทุนในหุ้นไทย และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้

“เรายังมีมุมมองที่เป็นบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทย เนื่องจาก คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกจะออกมาอ่อนกว่าการคาดส่งผลให้ มีการปรับลดประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทย แต่เรายังคงเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยทั้งปีจะขยายตัวได้ในระดับที่ดี สำหรับกรณีที่นักลงทุนต่างชาติปรับพอร์ตการลงทุน โดยขายและออกจากตลาดหุ้นไทย คาดว่าผลกระทบจะน้อยกว่าในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาจากนักลงทุนในประเทศ ดังนั้น บลจ.ทิสโก้ จึงได้เปิดเสนอขาย “กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ไดนามิก ทริกเกอร์ 10% #1” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสสำหรับการลงทุนได้อย่างตรงจุด” นายสาริรัช กล่าว

โดย “กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ไดนามิก ทรigger 10% #1” (TISCO Thai Equity Dynamic Trigger 10% Fund 1) มีมูลค่าโครงการ **1,000** ล้านบาท กองทุนไม่มีกำหนดอายุโครงการ โดยจะเลิกโครงการ หากสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง **10%** โดยเปิดเสนอขายครั้งแรก **20 - 25** มิ.ย. **2556** มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ **5,000** บาท ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือที่ **TISCO Contact Center** โทร. **02-633-6000** กด **4**

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

เนื่องจากกองทุนมีการกำหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การกำหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด มิได้เป็นการรับประกันหรือทำให้คาดหวังว่าผู้ลงทุน

จะได้รับผลตอบแทนตามอัตรานั้น

ทั้งนี้ผลตอบแทนดังกล่าวเป็นผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการยกเลิกกองทุน